



วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๑๕๕๗

ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๓๙๕๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ได้แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และขอยกเลิกแบบรายงานตามฉบับเดิม ให้ใช้แบบรายงานฉบับใหม่ โดยให้รายงานทุกวันพุธสัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือนก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. กำหนดรายงานครั้งแรกในวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า เกิดความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังที่ดี จึงขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานของการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (วงเงิน ๘,๕๐๐ ล้านบาท) ในประเด็นดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (วงเงิน ๘,๕๐๐ ล้านบาท) จำนวนกี่แห่ง จำนวนกี่โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวนเท่าใด

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการให้จังหวัดพิจารณาจำนวนกี่โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวนเท่าใด

๓. จังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการไปแล้วจำนวนกี่โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวนเท่าใด

๔. โครงการอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจำนวนกี่โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวนเท่าใด

จึงเรียนมาเพื่อตรวจสอบและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในรูปแบบ File Word ทาง E-mail : damrong1567@hotmail.com รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถ Download ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.insmoi.go.th

(นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (วงเงิน ๘,๕๐๐ ล้านบาท)

จังหวัด

ประเด็นการตรวจราชการ	การดำเนินการ และผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (วงเงิน ๘,๕๐๐ ล้านบาท) จำนวนกี่แห่ง จำนวนกี่โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวนเท่าใด</p> <p>๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการให้จังหวัดพิจารณาจำนวนกี่โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวนเท่าใด</p> <p>๓. จังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการไปแล้วจำนวนกี่โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวนเท่าใด</p> <p>๔. โครงการอยู่ระหว่างการอนุมัติจำนวนกี่โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวนเท่าใด</p>			